

Các la nh đa o đa ng dân chủ hiê n chiê m đa sô ta i l ng viê n Quô c hô i Hoa Ky cho biê t đàng ti m ca ch đ a ra mô t ch ng tri nh c u nguy cho ngạ nh sa n xuâ t xe h i.

Hạ nghị sỹ Dân chủ Barney Frank nói d tha o cu a ông sẽ bao gồm khoa n cho các nhà sa n xuất ô tô vay 25 ty đôla.

Ông nói số tiền này sẽ đ c lấy t gó i tài chính 700 ty đôla mà Hạ viê n đã thông qua.



Ba tâ p đoàn xe h i hàng đàu cu a Mỹ đang gia m doanh thu

Thế nh ng bô tr ng Tài chính Henry Paulson tuyên bố gó i tr này chỉ dành riêng cho lĩnh v c tài chính.

Hôm th T ông Paulson nói các biê n pháp c u nguy rõ ràng đã "giúp bình ô n" hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

Vâ n đô ng hâ u tr ng

Ba tâp đoàn sản xuất xe h hàng đầu nớc này là Ford, General Motors và Chrysler - đều đang bị sụt giảm mạnh về doanh thu.

Nghi sĩ Frank, ngời hiên gi chức chủ tịch Ủy ban Tài chính của Hạ viện, đã đề xuất thông qua dtha o cớ u nguy ngành xe h và việc bỏ phiếu có thể sẽ diễn ra ngay th Năm tuần tới.

Thợ T tuần sau, dđi diên các công ty xe h sẽ có c hời trình bày về các vấn đề của mình khi ra điếu trn trớ c Ủy ban Tài chính Hạ viện.

Ngời phát ngôn cho ông Frank, dân biêu u tiê u bang Massachusetts, cho hay đề xuất của ông sẽ cho phép chính phủ mua cõ phần trong các công ty sản xuất xe h để dđi lấy tiền cho vay.

Ông nói điếu này sẽ giúp cho các công ty vốn đang phá i cắt giảm tiền lợng của các lãnh đđo cũng nh cõ tợc.

Lãnh đđo các công ty ô tô và các nghiêp đoàn đang vâ n đđng mô t cách tích cõ c cho kế hoạch cớ u nguy nói trên, đồng thđi đđa ra ca nh báo rằng nếu không có biê n pháp sớ m thì dù chi mô t trong ba tâp đoàn xe h i lợn phá sản, kinh tế Hoa Kỳ cũng sẽ phá i chi u hâu u qua ãng nê.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói hôm thợ Ba: "Hạ viện và chính phủ ông Bush cần có biê n pháp tợc thđi để ngăn chã n việc phá sản của các công ty sản xuất xe h i."

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến phá n đối việc cớ u nguy ngành công nghiêp ô tô.

DIÊN TIẾN CỬ U NGUY TAI CHÍNH

3/10 - Hạ viện thông qua gói biện pháp 700 tỷ đôla

14/10 - Chính phủ loan báo mua cổ phần các nhà băng tổng trị giá 250 tỷ đôla

10/11 - Chính phủ mua cổ phần của hãng bảo hiểm AIG trị giá 40 tỷ đôla

Thống đốc nghị sỹ tiểu bang Alabama Jeff Sessions, người theo đảng Cộng hòa, đã tâu cầu họ: "Một khi chúng ta đang tìm chỗ hỗ trợ ngành tài chính chuyển sang các công ty riêng lẻ trong các ngành khác thì đâu là giới hạn cho các biện pháp cứu nguy?"

Đầu tháng Mười, Tổng thống George W Bush đã ký đạo luật cho phép ba tập đoàn xe hơi liên tiếp cá nhân khoản vay lãi suất thấp trị giá 25 tỷ đôla, được Chính phủ hỗ trợ thuận.

Thế nhưng phe Dân chủ nói khoản tiền này là để giúp các công ty chế tạo xe hơi thân thiện với môi trường chứ không phải để cứu họ khỏi bị vỡ nợ phá sản.

Tuần trước General Motors loan báo thua lỗ 4,2 tỷ đôla trong quý ba năm nay và cảnh báo khó khăn trầm trọng trong năm 2009 nếu thị trường không đỡ đỡ các công ty. Tập đoàn này cũng lên kế hoạch cắt giảm 5.400 việc làm.

Về phần mình, hãng Ford cũng cho hay đã lỗ 2,98 tỷ đôla trong quý ba.

Doanh thu của hãng GM giảm 45% trong tháng Mười so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi

Phe Dân chu My muôn n c u nga nh xe h i

Tác Giả: BBC News

Thứ Tư, 12 Tháng 11 Năm 2008 13:22

gia m 30% ta i Ford và 35% ta i Chrysler.